
  

 
 skrifstofa borgarstjóra og borgarritara Reykjavík, 7. október 2019

R19100090

Borgarráð

       

Umsögn um fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um sölu byggingarréttar til 
Loftkastalans ehf. – R19100090

Á fundi borgarráðs 3. október sl. lagði borgarráðsfulltrúi Sjálfstæðisflokksins fram 
svohljóðandi fyrirspurn:

A) Eru einhverjar hömlur við því að Loftkastalann ehf. kt. 520417-0280, geti selt 
byggingarrétt áður en hann hefur gert upp greiðslur gagnvart Reykjavíkurborg. 

B) Fær Reykjavíkurborg hlutdeild í hagnaði ef byggingarréttur er seldur án þess að 
íbúðirnar sem heimild er fyrir séu byggðar?

Fyrirspurninni var vísað til umsagnar skrifstofu borgarstjóra og borgarritara með tölvupósti, 
dags. 3. október sl.

Með kaupsamningi, dags. 16. janúar 2018, seldi Reykjavíkurborg Loftkastalanum ehf. þrjár 
fasteignir ásamt tilheyrandi lóðarréttindum auk byggingarréttar. Í kaupsamninginum eru 
engar hömlur eru á því að Loftkastalinn ehf. selji byggingarrétt áður en byggingarréttur hefur 
verið greiddur. Þess ber þó að geta að lóðarleigusamningur ekki gefinn út fyrr en 
byggingarréttur hefur verið greiddur að fullu. 

Þá var ekki samið um hlutdeild Reykjavíkurborgar í hagnaði af byggingarrétti ef hann er 
seldur án þess að íbúðirnar sem heimilaðar eru séu byggðar. 

Óli Jón Hertervig

     

Hjálagt:
Kaupsamningur, dags. 16. janúar 2018.
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